



## เรื่องเล่าจาก ดาร์ฟูร์

ส.อ.บรรพต กิ่งก้าน  
ชุด ปจว. กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์



# ฐานปฏิบัติการมุกजार : ฐานปฏิบัติการรักษาสันติภาพของทหารไทย

### ฉบับที่แล้วได้เล่าการเดินทางมาปฏิบัติการกิจ ของกองกำลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ในประเทศซูดาน

ปฏิบัติการรักษาสันติภาพผ่านมาแล้ว  
กว่า ๔ เดือน การปฏิบัติงานคืบหน้าไปเป็นอย่างมาก  
ประสบความสำเร็จในหลายเรื่องจนอาจกล่าวได้ว่า  
ตอนนี้ทหารไทยกำลังเป็นขวัญใจในเมืองมุกजारเลย  
ก็ว่าได้ แต่กว่าจะได้มาขนาดนี้ต้องผจญกับอุปสรรค  
ปัญหามากมายเลยทีเดียว ความทุ่มเทในการปฏิบัติ  
งานของกำลังพลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จครับ  
ถ้าจะเล่าเรื่องของการทำงานเสียเลย  
ในตอนนี้ อาจจะไม่เหมือนข้ามอะไรไปสักอย่าง เพราะ  
ยังไม่ได้พาคุณผู้อ่านไปเดินชมฐานปฏิบัติการกันเลย

**ฐานปฏิบัติการมุกजार** ตั้งอยู่ห่างจากเมือง  
มุกजारซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในแคว้นดาร์ฟู ประเทศซูดาน  
ประมาณ ๒ กิโลเมตร ชานเมืองว่างจนโล่งครึบ อย่าง  
ที่ผมเคยเล่าไว้ในฉบับที่แล้วว่า ก่อนที่ทหารไทยจะเดิน  
ทางมาถึงกองร้อยทหารราบวันดา จำนวน ๑ กองร้อย  
มาประจำเพื่อรักษาพื้นที่ ดั้งนั้นขนาดของฐานปฏิบัติ  
การจึงมีเพียงพอดแค่งำลังพลกองร้อยเดียว กว้างยาว  
ประมาณ ๒๐๐ x ๒๐๐ เมตร แล้วทหารไทยเรามา  
เป็นกองพันไม่พอพักอาศัยแค้นครึบ จึงมีการปรับปรุง  
และขยายฐานปฏิบัติการออกไปทางด้านทิศเหนือ  
ซึ่งเป็นด้านหลัง ในปัจจุบันฐานปฏิบัติการมุกजारมี  
ขนาดประมาณ ๘๐๐ x ๘๐๐ เมตร กว้างขวางพอควร  
สำหรับคนแปดร้อยกว่าคน

ฐานปฏิบัติการทหารไทยมีรั้วรอบขอบชิด  
ชนิดที่ว่าแน่นหนาแข็งแรง ล้อมรอบด้วยป้อมสนาม  
ซึ่งป้อมสนามแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนด้วยกัน คือ แนว  
ลวดทึบเพลิงมาตรฐาน ๓ วง เป็นชั้นนอกสุด ถัดเข้า  
มา ๓๐ เมตร เป็นแนวคูรอบฐานปฏิบัติการ กว้าง ๕  
เมตร ลึก ๒ เมตร สุดท้ายจะเป็นแนวกำแพงดินหรือ  
เฮลโก แบรีเออร์ สูง ๒ เมตร เสรี่ยมด้วยลวดทึบเพลิง  
อีก ๑ วง

**เฮลโกแบรีเออร์** ผมเรียกตามภาษาบ้านๆ  
ให้คุณผู้อ่านนึกภาพออก อาจเรียกว่า **“กระบะดิน”**  
ได้กระมังครับ เพราะมีลักษณะกล่องทรงลูกบาศก์ ทำ  
มาจากลวดตะแกรงเหล็ก ขนาดหนึ่งลูกบาศก์เมตร  
หุ้มด้านในด้วยผ้าสักหลาดสีเขียวย แล้วตักดินใส่ ตั้ง  
ซ้อนกัน ฐานเรียงกันสองชั้น มันเลยกลายเป็นกำแพง  
ดินที่แข็งแรงมากเลยทีเดียว

**อาคารที่พัก และสำนักงาน** นั้น ถ้าใน  
ส่วนของฐานปฏิบัติการเดิมจะมีทั้งที่เป็นเต็นท์ที่พัก  
ซึ่งพักได้ประมาณ ๒๐ คน และอาคารน็อคดาวน์อาคาร



• ป้อมสนาม หรือ เฮลโกแบรีเออร์ ของฐานปฏิบัติการทหารไทยที่มุกजार

ถาวรจะเป็นที่พัก และสำนักงานของเจ้าหน้าที่แคมป์  
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ UN ฐานปฏิบัติการส่วนขยาย  
เป็นอาคารน็อคดาวน์ทั้งหมด และส่วนหนึ่งก็จะเป็น  
อาคารน็อคดาวน์ที่ได้นำมาจากประเทศไทยด้วย บ้าน  
น็อคดาวน์ที่เป็นของ UN จะสีขาว ของไทยสีเขียว  
หลังคาทรงจั่ว และตีที่ว่าจะเป็นห้องโถง เหมาะที่จะ  
เป็นอาคารสำนักงาน สันทนาการ ประชุม แต่ปัญหา  
ที่พบเหมือนกันก็คือฝุ่นครึบ มันเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิต  
ที่สามารถแทรกซึมเข้าได้ทุกซอกมุมไม่ว่าคุณจะทำ  
โดยฝรั่งหรือไทย ฉันทจะแทรกเข้าไปอยู่ในตัวคุณได้  
เหมือนเดิม

อย่างที่คุณผู้อ่านได้ทราบแล้วว่าภูมิอากาศ  
และภูมิประเทศที่นี่เป็นแบบกึ่งทะเลทราย แดดที่  
แผดจ้าและลมแรงเป็นเรื่องปกติครับ กำลังพลที่นี่  
ปรับสภาพกันได้แล้ว แต่แว่นตากันแดด และผ้าปิด  
จมูกเป็นอุปกรณ์รักษาสุขภาพประจำตัวของทุกคน  
ไปเสียแล้วครับ เพราะแดดแรงจริงๆ ลมก็ขยั้นพัดกัน  
ทั้งวันมันหอบเอาฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ บางวัน  
มองแทบไม่เห็นภูเขาเป็นเหมือนม่านหมอกยามเช้า  
แถวๆ เชียงใหม่อะไรปานนั้น ด้วยความที่เป็นฝุ่นที่  
ละเอียดมาก รอบๆ ตัวมองไม่เห็นหรือครับ แต่พอ  
ทหารไทยเห็นภาพภูมิประเทศลักษณะนี้ ก็เป็นอันรู้  
กันว่าต้องขยับผ้าปิดจมูกทันที แล้วก็ห่อกันอย่างนั้น  
ทั้งวันกันเลยทีเดียว

เห็นแห่งแล้งแบบนี้ในฐานปฏิบัติการก็ยังมี  
ต้นไม้อยู่บ้างเหมือนกัน โดยเฉพาะในฐานปฏิบัติการ  
เดิมมีมะรุ้ม ต้นซีเหล็กขึ้นอยู่หลายต้น ฐานปฏิบัติ

การส่วนขยายพอมันต้นมะขามอยู่บ้างประปราย พอให้  
ทหารไทยเราป็นเก็บมาทำเป็นอาหารเสริมกัน ไม่ใช่เขา  
ประกอบเลี้ยงกันไม่ดีหรอกครับ เขาทำอร่อยกันทีเดียว  
แต่ไอ้ของอย่างนี้พอห่างบ้านมานานเข้ามันก็อยากได้  
รสชาติแบบบ้านๆ บ้างเป็นเรื่องธรรมดา แต่นอกจาก  
จะอร่อยแล้ว สรรพคุณของมะรุ้ม และซีเหล็กที่นี้  
ยังเป็นยาชานานเอกอีกด้วย เพราะมันระบายดีเหลือ  
เกิน ผมว่าดีกว่าที่บ้านเราเสียด้วยซ้ำ บดอัดเม็ด ยัด  
แคบซูล ขายที่ประเทศไทยคงกำไรงาม เพราะเห็น  
กำลังฮิต

ที่มีให้เห็นสบายตาก็ดันชวนชมมันครับ  
ตอนมาถึงกันใหม่ๆ มันออกดอกสีชมพู บานเบ่ง  
สูดแดดได้ลมต้อนรับเรากันทุกต้น บานสะพรั่งไม่อาทร  
ร้อนใจกับอากาศที่ร้อนอบอ้าว แดดแผดเผาเท่าไร  
ยิ่งงาม เหมือนหัวใจของทหารไทยที่สู้แม้จะเหน็ด  
เหนื่อยกับภารกิจสักเพียงไหนก็ไม่หวั่นครับ

เรื่องการติดต่อกลับมาหาครอบครัวที่  
ประเทศไทยนั้น ในห้วงเดือนแรกๆ มีปัญหากันอยู่บ้าง  
เนื่องจากอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารของเราถูกตรวจ  
ละเอียดยึดติดอยู่ที่ท่าเรือกว่าสองเดือน แต่ตอนนี้  
ติดตั้งครบทุกระบบแล้ว ติดต่อกลับได้ตลอดเวลา  
ข่าวสารต่างๆ ก็สามารถติดตามได้จากข่าวทีวีที่  
ถ่ายทอดผ่านดาวเทียม สิ่งเหล่านี้เป็นสวัสดิการกำลัง  
พลที่ พ.ท.ณรงค์ สวนแก้ว ผบ.กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/  
ดาร์ฟูร์ เน้นย้ำให้กำลังพลได้รับบริการเหมือนกับอยู่ที่  
ประเทศไทย เพื่อให้กำลังพลได้ผ่อนคลายความ  
ตึงเครียดจากการทำงาน ท่านเป็นห่วงเป็นโยกกำลังพล



• กำลังพลกำลังติดต่อกับครอบครัวที่ประเทศไทย ซึ่ง  
ช่วยผ่อนคลายความเครียด



• ดอกชวนชมที่บ้านสะพรั่ง ผู้หาญาติทำอากาศร้อน  
เฉกเช่นทหารกล้าจากแดนสยาม

เหมือนพ่อเป็นห่วงลูกเลย ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆ  
ครับ

พื้นที่ปฏิบัติการของทหารไทยในประเทศ  
ซูดานมีเรื่องเล่ามากมายเลยครับแต่ละเรื่องน่าสนใจ  
ไม่น้อยครับ คุณผู้อ่านติดตามต่อกันในฉบับหน้า  
นะครับ และถ้าอยากให้กำลังใจทหารไทยหัวใจ  
ไกลบ้าน เข้าไปที่กระดานข้อความของ [www.thaidarfur.rtarf.mi.th](http://www.thaidarfur.rtarf.mi.th) หรือถ้าเฟซบุ๊กของ **“ทีม  
ข่าวภาคสนาม ไทยดาร์ฟูร์”** นอกจากจะได้ให้  
กำลังใจทหารไทยแล้ว ยังได้ติดตามข่าวสารต่างๆ  
รวมทั้งสรุปข่าวการปฏิบัติงานของพวกเขาที่ได้ออก  
อากาศไปแล้วทุกวันทาง ททบ.๕ ทุ่มครึ่งหลังข่าว  
ต่างประเทศด้วยครับ พบกันต่อในฉบับหน้า...  
สวัสดิ์ครับ 🌟